



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร งานพัฒนาบุคลากร โทร. ๐ ๓๒๓๑ ๐๗๖๑ ต่อ ๑๒๐

ที่ สธ ๐๔๒๒.๑๑/๖๖๐

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญประชุม

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ได้อนุมัติให้จัดกิจกรรมที่ ๔.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control : LDC) ภายใต้โครงการย่อยที่ ๘ พัฒนาระบบบริหาร รูปแบบการพัฒนาบุคลากร ด้วยเทคโนโลยี นั้น

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร ขอเชิญข้าราชการระดับปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control : LDC) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting และแจ้งรายชื่อผู้เข้าประชุมมายังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไปด้วย

นาวาตรีหญิง **วีรณัฐ เพ็ญวันศุกร์**  
(วีรณัฐ เพ็ญวันศุกร์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร

รายชื่อผู้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	<b>กลุ่มโรคติดต่อ</b>	
๑	นางสาวศิริวรรณ พูลพิพัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวณปภัช เชื้อนาคำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓	นางสาวสุภาวีย์ ธงชัย	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔	นางสาวสุชาดา กริติธำรงค์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๕	นางสาวไพรินทร์ สีน้าอ้อม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน</b>	
๑	นางสาวอรวรรณ ว่างลี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
๒	นางสาวศิรินทรา ป้อมไชยา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มโรคไม่ติดต่อ</b>	
๑	นางสาวนฤมล ฉ่ำปึก	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวธัญญลักษณ์ ทองตระกูล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓	นายสิริวิษณุ จันทเวา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔	นายชาติชาย แจ่มจำรัส	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม</b>	
๑	นางสาวมูรณี สาและ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวหทัยา ล้อยประเสริฐ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</b>	
๑	นางสาววชิราพรรณ เหล่มนำชัย	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๒	นางสาวสรียา ย้งพึ่ง	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๓	นางสาวสุจิตรา ป้อมเชียงพิน	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๔	นายธนกฤต รัตนวิมล	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๕	นางสาวสุรีย์ภรณ์ เรืองรังษี	นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
๖	นางสาวผกาพร พุ่มพวง	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
๗	นางสาวเกวลิน ศรีบรรพต	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
๘	นางสาววรรณรัตน์ อุฬารวิริยากุล	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
๙	นางสาวอัมพร เล็กไข่	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
๑๐	นางสาวธัญยธรณ์ วีระเมธาพันธ์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย</b>	
๑	นางสาวนิรมล ศิริมนตรี	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นายอานันท์ เฉลิมแสน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓	นางสาวณิขมล คงอยู่	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายชื่อผู้เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
	<b>กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค และภัยสุขภาพ</b>	
๑	นายสิทธิโชค พวงมณี	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
	<b>กลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัย และดิจิทัล</b>	
๑	นางกานต์ชนก อุบลบาน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มระบาดวิทยา</b>	
๑	นางสาวพจนา ชูแสง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวมณีการ แก้วกำแพง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓	นางสาวโชติรส คระรัมย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔	นางสาวอมราพร เสร็จกิจ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>กลุ่มควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน</b>	
๑	นางสาวพรพิมล เพชรกลิ่น	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวทานรัตน์ จำงโพธิ์แจ้ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๓	นางสาวบงกช เอกรัตนสาคร	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๔	นางสาววิภาวรรณ กุญชรินทร์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>พนักงานราชการ</b>	
๑	นางสาวสิริวัฒน์ ธนพัฒน์ศิริ	นักวิชาการสาธารณสุข
	<b>ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านพุน้ำร้อน</b>	
๑	นายวิวัฒน์ ศรีทองทา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานหัวหิน</b>	
๑	นางสาวมนฤดี เอี่ยมวงษ์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</b>	
๑	นายอนรรตน์ สงค์อินทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
	<b>ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๕.๑ จังหวัดกาญจนบุรี</b>	
๑	นายเอกพงษ์ ฦ น่าน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางนันท์ปภัทร์ ศรีทองทา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๕.๒ จังหวัดเพชรบุรี</b>	
๑	นางสาวสุปราณี จงหมื่นไวย์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวณัฐธัญญา มีวุฒิสม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๕.๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</b>	
๑	นางไอลดา มูลหล้า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
	<b>ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ นำโดยแมลงที่ ๕.๔ จังหวัดราชบุรี</b>	
๑	นายสถาวร พรหมชนะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๒	นางสาวฤดีมาศ เสนเข้ม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ



กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร การสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control : LDC)

ผ่านระบบ Zoom meeting

ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสามัญเขต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

วันที่/เวลา	๐๘:๓๐-๑๔:๐๐ น.	๑๔:๐๐-๑๘:๓๐ น.	๑๘:๓๐-๑๙:๓๐ น.	๑๙:๓๐-๒๑:๐๐ น.	๒๑:๐๐-๒๒:๐๐ น.	๒๒:๐๐-๒๓:๓๐ น.	๒๓:๓๐-๒๕:๐๐ น.	๒๕:๐๐-๒๖:๓๐ น.			
๒๕-เม.ย.-๖๕	พิธีเปิด การประชุม	“ยุทธศาสตร์และแผนงาน ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ การออกแบบบริการ (Service Design)” โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุข ชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	บรรยาย เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ของการคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ และชี้แจงประเด็น ออกแบบ และการทำความเข้าใจ เชิงลึก (Empathize ) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการทำ ความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย อย่างลึกซึ้ง (Empathize) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	บรรยาย เรื่อง การสร้าง กรอบใจหาย (Define) และ การสร้างความคิด (Ideate) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ เขียนแผนผังกระบวนการ การสร้งความคิด (Ideate) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	บรรยาย เรื่อง การสร้าง ต้นแบบ (Prototype) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ สร้างต้นแบบ (Prototype) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	บรรยาย เรื่อง การทดสอบ ทดสอบต้นแบบ (Testing) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการ ทดสอบต้นแบบ (Testing) โดย นายพงษ์สุธีร์ ทองกลิ่น นักวิชาการ สาธารณสุขชำนาญการ กองดิจิทัลเพื่อการ ควบคุมโรค	พิธีปิด การประชุม
๒๖-เม.ย.-๖๕		บรรยาย เรื่อง Mindset ที่กระทรวงมหาดไทย โดย ดร. วิราวรรณ ศัลยาศัยัญญ วิทยาสถาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี	พักรับประทานอาหารกลางวัน	ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Mindset ที่กระทรวงมหาดไทย โดย ดร. วิราวรรณ ศัลยาศัยัญญ วิทยาสถาพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี							